
พบครูเปนหนี้ 1.1 ลานคน!! 

นส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ปลัดศธ.) กลาวภายหลังประชุมเรื่องสวัสดิการและการ
แกไขปญหาหน้ีสินคร ูรวมกับคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) สํานักงาน
คณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
และสหกรณออมทรัพยคร ูโดยมีนายสุชาติ ธาดาธํารงเวช รมว.ศธ.เปนประธาน วา จากการที่นําขอมูลครูและ
หน้ีสินครูไปรายงานตอนายกรัฐมนตร ีที่ผานมาน้ัน พบวาขอมูลตาง ๆยังไมตรงกัน โดยลาสุดภาพรวมครูมี
หน้ีสินคอนขางชัดเจนแลวคือ จํานวน 1,100,000 คน รวมหน้ีสินประมาณ 8 แสนลานบาท ซึ่งตัวเลขน้ีก็ยังไม
ชัดเจนนัก ดังน้ัน ทั้ง 4 หนวยงานจะรวมกันทําเปนแผนงานหรือฐานขอมูลใหชัดเจนข้ึน เพื่อรายงานถึงการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่รัฐบาลใหดําเนินการแกไขปญหาหน้ีสินคร ูน้ัน ทางกระทรวงศึกษามีโครงการอะไร 
ทําแผนปฏิบัติงานอยางไร รวมครูในสังกัดกระทรวงศึกษาฯที่มีหน้ีสินจํานวนกี่คน มีหน้ีอยูที่ใดบางและเปน
วงเงินเทาใด และจะแกไขไดอยางไร รวมถึงเริ่มตนและสิ้นสุดอยางไรดวย 

ปลัด ศธ. กลาวตอวา สําหรับแนวทางปลดเปลื้องหน้ีสินครู น้ัน รมว.ศธ.มีหลักการโดยการลดรายจาย เพิ่ม
รายได และหาความชวยเหลืออื่น ๆ รวมถึงใหดําเนินการในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมครู และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต อบรมความเปนอยูที่พอเพียง ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง กินนอยใชนอย ซึ่งขณะน้ีโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมทุกหนวยงานที่รวมประชุมก็มีอยูแลว โดยในสวนของ สกสค.เองมีงบฯอยู 27 ลานบาท และ
ไดกําหนดไวหลายโครงการ แตโครงการที่ตรงกับการพัฒนาชีวิตครูน้ันมีงบอยูเพียง 9 ลานบาท ซึ่งสามารถ
อบรมครูไดจํานวน 3,000 คน และยังไดรับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารออมสินอีก 5 ลานบาท ดังน้ัน ใน
ภาพรวมจะอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตครูในปน้ีได จํานวน 4,000 คน และอาจจะเพิ่มการเรียนรูในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมของความเปนคร ูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาทางพระพุทธศาสนา และการทําบัญชี
ครัวเรือนเขาไปดวย 

สําหรับในสวนของ ก.ค.ศ.น้ัน มีงบฯอยูจํานวนหน่ึงซึ่งก็ยินดีที่จะจัดอบรมพัฒนาคร ูและในสวนของคุรุสภา ก็มี
งบฯอีกจํานวนหน่ึงเชนกัน ดังน้ัน ก็จะจัดอบรมพัฒนาครู โดยแบงเปน 3 กลุม กลุมแรกจะพัฒนาผูที่มาสมัคร
เปนขาราชการครู ซึ่งในแตละปมีครูมาสมัครประมาณ 1 หมื่นคน กลุมที่ 2 คือการอบรมตอยอดจากกลุมแรกที่
เคยอบรมไวเดิม แตใหพัฒนาอบรมเขมข้ึนกวาเดิม สวนกลุมที่ 3 คือ กลุมครูประจําการที่อยูในหนาที่แตยังไม
เคยอบรมมากอน ดังน้ัน ทางคุรุสภาจะไปดําเนินการอบรมทั้ง 3 กบลุมน้ีตอไป และในสวนของสหกรณออม
ทรัพย น้ัน ก็ใหมีการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตครูเปนบางครั้งบางคราว 

สําหรับในสวนของการเพิ่มรายไดของครู น้ัน รมว.ศธ.ใหไปศึกษาวาครูจะมีรายไดเสริมในทางอื่นไดอยางไร ซึ่ง
ทางเลขาธิการ ก.ค.ศ.ก็เสนอวา ขณะน้ีกําลังจะทําเกณฑการเพิ่มรายได โดยครูที่สอนเกิดเกณฑ(สอนเกิน20
ชม.) และใหคาตอบแทนครูที่สอนหลายช้ันเรียน ซึ่งก็จะทําใหครูมีรายไดเพิ่ม อยางไรก็ตาม หากทําหลักเกณฑ
เสร็จเรียบรอยแลวก็จะนําเสนอในที่ประชุม ก.ค.ศ.เพื่อใหนํามาเปนขอปฏิบัติตอไป 

ซึ่งทานรัฐมนตรี ก็เห็นดวย แตก็ถามวาคงไมเหนือยเกินไปใชไหม เพราะเหมือนทําโอที แตหากทําไหว และมี
เกณฑน้ีออกมาก็นาจะเปนโอกาสที่ครูจะเพิ่มรายไดมากข้ึน ปลัดศธ.กลาว 



น.ส.ศศิธารา กลาวดวยวา นอกจากน้ี รมว.ศธ. ยังไดรับปากวาจะหาแหงเงินกูดอกเบี้ยตํ่าให โดยขณะน้ี
ภาพรวมทั้งหมดของครูที่มีหน้ีสิน หากไดฐานขอมูลครูที่เปนหน้ีสินแลวก็จะเสนอวาดอกเบี้ยควรจะอยูทีเ่ทาใด 
โดย รมว.ศธ.จะเชิญธนาคารออมสินมาหารืออีกครั้ง เน่ืองจาก รมว.ศธ.มีความารูในเรื่องการเงินการคลังมา
กอนจึงจะชวยดูในเรื่องน้ีให เน่ืองจากเรื่องการแกไขปญหาหน้ีสินครูเปนนโยบายของรัฐบาล รวมถึงปญหา
หน้ีสินครัวเรือนตามที่นายกรัฐมนตรีไดแถลงไวในสภาวาจะดูแล 
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